



CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra khái niệm văn hóa năm 1943:

"Vilễ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn"¹.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định:

"Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh; nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác"².



¹ Hồ Chí Minh toàn tập (tái bản lần 3): Nxb. Chính trị quốc gia - sự thật, Hà Nội, 2011, tập. 3, tr. 458.

² Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (2020): Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 168.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH, GÓP PHẦN XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

Căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc thiêng liêng:

"Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng"³.

Tính tất yếu của tự phê bình và phê bình

1

Là quy luật phát triển của Đảng Cộng sản

2

Là cách tốt nhất để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên

3

Là biện pháp tích cực để củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng

4

Là tiêu chí đánh giá một chính đảng, một tổ chức đảng, một cán bộ, đảng viên

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Chúng ta không sợ có sai lầm, khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm".

Giải pháp thực hiện tự phê bình và phê bình góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

1

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò của tự phê bình và phê bình trong Đảng "cốt là để giúp nhau cùng tiến bộ".

3

Coi tự phê bình và phê bình là tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

5

Tăng cường mở rộng dân chủ trong Đảng, đẩy mạnh việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ học vấn và chuyên môn, nghiệp vụ.

2

Thường xuyên thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng đúng theo lời dạy của Bác "thực hiện thường xuyên giống như chúng ta rửa mặt hàng ngày".

4

Nâng cao "tính chiến đấu" của đảng viên trong sinh hoạt Đảng.

6

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn sự chỉ đạo, kiểm tra của cấp trên về việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM VỤ

2



Nhiệm vụ “kép”
Từ năm 1975 đến nay

Phát triển
kinh tế - xã hội
Xây dựng văn hoá

Theo định hướng
giá trị

Văn minh

Lịch sử

Nhân ái

Nghĩa tình

Nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển văn hóa, con người theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân cường thì nước mạnh”

Phát huy những giá trị văn hóa mang nét đặc trưng, tính cách văn hóa con người Thành phố để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hài hòa về trí lực và tâm lực



XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH, XÂY DỰNG NẾP SỐNG THỊ DÂN, HÌNH THÀNH KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định quan điểm:

"Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Phát huy đặc trưng, văn hóa, tính cách của con người Thành phố luôn năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình. Quy hoạch và phát triển các cơ sở văn hóa, các chương trình nghệ thuật thường niên gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân Thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố mang tên Bác"⁴.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố mang tên Bác

1

Cần bảo tồn, phát huy các yếu tố văn hóa mang nét đặc trưng, gắn với nhiệm vụ xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

2

Cần chủ trương, định hướng phát triển văn hóa Thành phố đồng bộ và nhất quán gắn kết sự lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3

Xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, văn minh góp phần định hướng xây dựng bộ tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc của Thành phố.

4

Gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể).

5

Gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

6

Gắn với bảo vệ môi trường sinh thái hướng tới phát triển bền vững.

Tiêu chí nếp sống thị dân

1

Nếp sống tuân thủ pháp luật

2

Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ

3

Nếp sống ngăn nắp, trật tự

4

Thực hành nếp sống có vệ sinh trong ăn, mặc, sinh hoạt

5

Thực hành nếp sống tiết kiệm chủ động

6

Thực hiện nếp sống học tập thường xuyên

7

Lưu ý các hành vi nếp sống thị dân không nên làm

KHOI DẬY, PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA MANG NÉT ĐẶC TRƯNG, TÍNH CÁCH VĂN HÓA CON NGƯỜI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM VỤ
4

Những giá trị văn hóa mang nét đặc trưng, tính cách văn hóa con người Thành phố Hồ Chí Minh

Tinh thần yêu nước, đấu tranh chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất - một tính cách văn hóa bền vững, giá trị văn hóa mang nét đặc trưng con người Thành phố Hồ Chí Minh.

Năng động sáng tạo, chủ động tích cực trong suy nghĩ và hành động - một tính cách văn hóa nổi trội, giá trị văn hóa mang nét đặc trưng của con người Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết, gắn bó cộng đồng - xã hội, một tính cách văn hóa tiêu biểu, giá trị văn hóa mang nét đặc trưng của con người Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định nhiệm vụ trọng tâm:

"... làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố mang tên Bác. Huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc"⁵.



Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố mang tên Bác là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công cuộc đổi mới phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.